



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ฝุ่น PM2.5

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, คมชัดลึก, แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่ส่งผลให้ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานและกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดในการเผาป่าหรือทำให้เกิดไฟป่า และสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ ขึ้นบินปฏิบัติการทำฝนเทียมใน 5 จังหวัดภาคเหนือที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ต้องการน้ำด้วย

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 หลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล ได้เตรียมพร้อมทั้ง ยา เวชภัณฑ์เพื่อดูแลระบบทางเดินหายใจ สนับสนุนการทำงานแม้อยู่ในฐานะรัฐบาลรักษาการ โดยหลีกเลี่ยงการสั่งการและการมอบนโยบาย แต่เรื่องที่มีความจำเป็นต่อประชาชนก็พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงานที่ จ.ลำปาง จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นช่วงกลางวันเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ท้องฟ้าใสขึ้น โดยขณะนี้ผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจเข้ามารับการรักษาเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วน จ.เชียงใหม่รายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเช่นกัน ต้องรอดูสถานการณ์อีก 1-2 วัน แต่หากสัมผัสฝุ่นในระยะยาวอาจมีผลกระทบต่อร่างกาย จึงสั่งการให้รพ.เตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ไว้รองรับการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีเพียงพอ อย่างไรก็ตามได้ให้รพ.ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ และเตรียมห้องคลีนรูมรองรับผู้ป่วยด้วย

- นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย กล่าวว่า วันที่ 19-26 มี.ค. มีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจรับการรักษา 3,478 ราย ส่วนใหญ่มีอาการแสบจมูก เจ็บคอ และรักษาในระบบออนไลน์อีกส่วนหนึ่ง ขณะนี้มียอดรองรับผู้ป่วยทางเดินหายใจและแพทย์พร้อมตลอด 24 ชม. นอกจากนี้ ยังออกคำเตือนประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 และอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เช่น ภายในบ้านหรืออาคารที่เป็นพื้นที่ปิด หากมีเครื่องฟอกอากาศควรเปิดไว้ตลอดเวลา

- ดร.สุวดี พันธุ์พานิช ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส พรรคไทยสร้างไทย และคณะทำงานด้านสาธารณสุข กล่าวว่า เสนอมาตรการและนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมดังนี้ 1.ทำปฏิบัติการฝนหลวง 2. ส่งเครื่องกรองฝุ่นให้รพ. สำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุ 3. ส่งหน้ากาก N95 4. เร่งให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาช่วยเหลือ และกำหนด จ.เชียงรายและพื้นที่ชายแดนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ป่าหรือลดการเผา

- ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มีข้อเสนอ 6 ข้อ 1. นายกรัฐมนตรีต้องประสานถึงผู้นำประเทศเมียนมา และผู้นำประเทศอื่นที่อยู่ใกล้ จ.เชียงราย โดยเฉพาะแม่สาย เพื่อขอร้องให้เมียนมาควบคุมการเผาที่ส่งผลให้เกิดฝุ่น 2. สธ.ต้องแจกหน้ากากอนามัยคุณภาพดีให้ทั่วถึงโดยทันที 3. มท.ต้องสั่งหยุดงานปิด รร. และประกาศห้ามออกนอกบ้าน 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาพัดลมให้ประชาชนเพื่อพัดฝุ่นออกจากบ้าน 5. กษ.ต้องใช้อำนาจตามกฎหมายกับบริษัทต่างๆ ถึงข้อตกลงที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือความเสียหายต่อประเทศ 6. ทส. ต้องสั่งการกรมอุทยานแห่งชาติให้ยุติการอนุญาตเลี้ยงวัวในเขตอุทยานแห่งชาติและต้องสั่งห้ามเข้าไปเก็บเห็ดในอุทยาน 7.กกต.ต้องมีการประชุมทบทวนเพื่อให้เปิดทางให้อุปกรณ์ช่วยเหลือฝุ่นไปยังประชาชนผ่านทางราชการ เพราะเวลานี้ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ


กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. กฎหมายควบคุมกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- ผศ.สุรินทร์ แก้วทอง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.อ. มองความเหมือนที่แตกต่างของกฎหมายคุมกัญชา-แอลกอฮอล์ สังคมไทยควรมองทั้งประโยชน์และโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกัญชา เห็นด้วยที่รัฐต้องมีการคุมเข้มแต่ต้องยึดจุดสมดุลระหว่างสิทธิผู้บริโภคกับการอยู่ร่วมกันในสังคม จัดโซนนิ่งให้เหมาะสมกับบริบทสังคมที่แตกต่าง เพราะบางพื้นที่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเชิงศาสนา บางพื้นที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ ส่วนเรื่องกรอบเวลาห้ามซื้อ-ขายแอลกอฮอล์ ถ้าสมัยแล้ว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แนะนำกรปลดเกลือหรือฟ่อนปรนในสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมตรวจสอบอายุของผู้ซื้ออย่างเคร่งครัด</p> <p>2. คู้กี้กัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook, สยามรัฐ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพจ Drama -addict โพสต์ภาพคู้กี้กัญชาหือ TwixOreo มีสาร THC สูงถึง 600 มก. พร้อมเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองระวัง เช็คดูแล้วไม่มี อย. ในไทย น่าจะมีคนหิวเข้ามาขาย มีเด็กกินแล้วเกิดอาการโคม่า - เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ว่า คู้กี้ดังกล่าวยตามออนไลน์ ใครก็เข้าถึงได้ง่าย เพราะไม่ใช่ยาเสพติดในบ้านเรา แต่มีสารเสพติดที่อันตราย เป็นผลพวงจากนโยบายการเมือง - เพจ Dr.dark โพสต์แนะให้สังเกตผลลาคให้ตีก่อนบริโภค คู้กี้ดังกล่าวยสาร THC สูง หากเด็กกินเข้าไปอันตรายมาก <p>3. วิจัยกัญชา-กัญชง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มรภ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านขบวนการสกัดและแปรรูป ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และพัฒนาวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชกัญชากัญชงหรือพืชสมุนไพรอื่น ๆ การขออนุญาตผลิต นำเข้า ครอบครอง สกัดจำหน่าย หรือส่งออก เพื่อการวิจัย การเภสัช การแพทย์ การเกษตร สุขภาพอาหารและความงาม การส่งออก การพาณิชย์ และอื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือกับอบจ.เพชรบูรณ์ และกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่าย ฯลฯ 	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นโยบายขับเคลื่อนส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย ปี 2566” โดยมี นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 นางสุภาพร การย์กวินพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข และสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ร่วมงานกว่า 300 คน โดยสมาคมแม่บ้าน สธ. ขับเคลื่อนงานปี 2566 ตามนโยบาย สธ. สนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยให้ได้รับการกระตุ้นและแก้ไขทันที่ มีพัฒนาการที่สมวัย โดยปี 2563 มีเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 26.7 	-
<p>ร่าง พ.ร.ฎ.งบป้องกันโรคกลุ่มนอกสิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, thecoverage, hfocus, thebangkokinsight)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. เผย สธ. ทำงานร่วมกับ สปสช. เตรียมให้ข้อมูลการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคประชาชนกลุ่มนอกสิทธิบัตรทองของหน่วยงานในสังกัด ในการชี้แจงทำความเข้าใจกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ร่าง พ.ร.ฎ.ใช้บังคับป้องกันโรคกลุ่มนอกสิทธิบัตรทอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับหน่วยบริการในการเบิกจ่ายย้อนหลัง 	-
<p>ผลวิจัยคนไทยนั่งนานกว่า 7 ชม./วัน แนะนำเพิ่มกิจกรรมทางกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผจก., ข่าวสด, คมชัดลึก, Radio-สวท., สำนักข่าวไทย, MCOT NEWS FM 100.5, prd., mcot, thestandard, hfocus, thereporters, ch7, thebangkokinsight)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย ร่วมกับ IHPP ศึกษาวิจัยสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายเพียงพอและพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทยในปี 64 พบว่ากว่าร้อยละ 76 ของผู้ที่มีอายุ 18 - 80 ปี มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือมีการนั่งตั้งแต่ 7 ชม.ขึ้นไปต่อวัน จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานจากภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม มาเป็นการนั่งในท้องทำงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากอัตราการเผาผลาญพลังงานต่ำ แนะนำเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการขยับร่างกายหรือมีกิจกรรมนันทนาการในยามว่าง เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 	-
<p>แนะนำประโยชน์-ข้อควรระวัง พะแนงหมู เมนูสุดอันดับ 1 ของโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, tnn, thansettakij, Thailand plus, thebangkokinsight, The Journalist Club, the standard, mcot)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำประโยชน์และข้อควรระวังในการกินพะแนงหมูที่ TasteAtlas ได้จัดให้ติดอันดับ 1 ของอาหารประเภทสเตอที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นครบรสดีที่สุดในโลก และยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่มีข้อควรระวังในการบริโภคด้วย 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ถอดรหัสพันธุกรรมรักษา "โรคหายาก-มะเร็ง"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, the better, hfocus, Thailand plus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ ร่วมเครือข่ายวิจัยทางคลินิกด้านจีโนมิกส์ 36 แห่งทั่วประเทศ เก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคที่วินิจฉัยไม่ได้หรือโรคหายาก โรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อ และด้านเภสัชพันธุศาสตร์ สกัดดีเอ็นเอและถอดรหัสพันธุกรรมแล้วมากกว่า 10,000 ตัวอย่าง ตั้งเป้า 5 ปี ถอดรหัสพันธุกรรมผู้ป่วยชาวไทย 50,000 ราย เพื่อวางแผนป้องกันและรักษาโรคให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแม่นยำมากขึ้น ยกย่องการบริการทางการแพทย์และมีฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของคนไทยเพื่อศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรค</p>	-
<p>รางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. ชื่นชม อสม.พังงา ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาคู่ครองผู้บริโภคนด้านสุขภาพจากการนำแนวคิด การบริโภคเป็นพื้นฐานของชีวิต จึงต้องการหาความรู้เพื่อให้คนในชุมชนได้บริโภคอย่างปลอดภัยมาสร้างความตระหนักความเข้าใจแก่ชุมชนจนนำไปสู่การบริโภคที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ขออนุญาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, มติชน, ผจก., thereporters, thailandplus)</p> <p>- อย. เผย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "MIYA" เลข อย. 70-1-27160-5-0034 ที่ขายทางออนไลน์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อตรวจสอบเลขสารบบอาหารพบสถานะผลิตภัณฑ์ยกเลิกโดยผู้ประกอบการ 10/6/2565 จึงขอเตือนผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>	
<p>วันออทิสติกโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) มูลนิธิออทิสติกไทย บจก.ทรู คอร์ปอเรชั่น (มหาชน) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก WORLD AUTISM AWARENESS DAY (WAAD) ในวันที่ 2 เม.ย. 2566 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ลานอเนกประสงค์ มูลนิธิออทิสติกไทย โดยมีการแสดงนิทรรศการ ความรู้ การสัมมนาวิชาการ การแสดงความสามารถด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก สร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติกในระดับภูมิภาคอาเซียน.</p>	
<p>สานพลังสร้างต้นแบบท้องถิ่นสร้างเสริมสุขภาพจิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ คอลัมน์ มุมศึกษาหาความสุข</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดเวทีสานพลังส่งเสริมสุขภาพจิต โดยชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 เพื่อถ่ายทอดบทเรียนความสำเร็จของชุมชนท้องถิ่น 5 ภูมิภาค 10 พื้นที่ต้นแบบเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพจิตเชิงรุก รวมถึงขยายผลขับเคลื่อนงานป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนเชิงรุกให้ครอบคลุมทั่วประเทศ</p>	-
<p>คัดค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.แบนส่วนประกอบของบุหรี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kasettumkin</p> <p>- นายสงกรานต์ ภักดีจิตร นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเบอร์เลย์ จ.เพชรบูรณ์ เผยภาคีชาวไร่ยาสูบขอคัดค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.แบนส่วนประกอบของบุหรี่ ของสธ. และขอให้รัฐบาลทบทวนใหม่ โดยให้ตัวแทนเกษตรกรมีส่วนร่วม เพราะกระทบโดยตรง หากมีการบังคับใช้ตามกฎหมาย จะส่งผลชาวไร่ยาสูบกว่า 30,000 ครอบครัวจะหมดอาชีพทันที</p>	-
<p>งานวิจัยผู้ไม่เคยติดเชื้อโควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, facebook)</p> <p>- นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์เกี่ยวกับเรื่อง “โนวิด (Novid)” ว่า หมายถึงผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด แม้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดแล้วไม่เป็นโควิดตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากการตรวจเลือดและซักประวัติประมาณการณ์ว่า ประชากรไทยยังไม่เป็นโควิดอยู่ประมาณ 20% (ไม่นับรวมเด็กเล็กต่ำกว่า 2 ปี) บางคนอาจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำให้ยังไม่ติด แต่บางคนสัมผัสโรคมากทำไมไม่ติด ด้านนักวิจัยให้ความสนใจทางพันธุกรรม เช่น HIV จะมียีนจำเพาะต่อต้านการเข้าเซลล์ของเชื้อ HIV จึงหาคำตอบว่ามียีนต้านทานโควิดหรือไม่ ภูมิต้านทานที่เกิดจากการได้รับวัคซีนมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ หรือกลุ่มโนวิดติดเชื้อไปแล้วอาการน้อย จึงไม่ตรวจหรือตรวจไม่พบ คาดอีกไม่นานงานวิจัยจะตอบโจทย์เหล่านี้ได้</p>	-
<p>พัฒนานวัตกรรมบริการบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหาสารธารณรัฐ</p> <p>- สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือเพื่อดำเนินการศึกษา การวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการให้บริการด้านสุขภาพของภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แห่งชาติ รวมถึงปัจจุบัน สปสช.กำลังเปิดให้ไล์นกราฟฟี่ฟองดูว์ เป็นช่องทางให้ความคิดเห็นต่อกองทุนบัตรทอง ปี 2566 และร่วมขยายการทำงานจากแพลตฟอร์ม AMED Telehealth ไปสู่ระบบ e-Claim Gateway เพื่อความรวดเร็วในการเบิกเคลมรพ.กับ สปสช. รวมทั้งร่วมมือกับสภาเภสัชกรรม ต่อยอดแพลตฟอร์มไปสู่ A-MED Care ระบบบริการดูแลผู้ป่วยทั่วไป 16 อาการ สำหรับผู้ถือสิทธิบัตรทองขอรับยาได้ทันที ปัจจุบันให้บริการ 900 ร้านยาคุณภาพให้บริการสะสมแล้วมากกว่า 1 แสนครั้ง โดยในปี 2566 ตั้งเป้าหมายขยายผลครอบคลุมร้านยาคุณภาพ 1,500 ร้านยา</p>	
<p>ศัลยกรรมหน้าอกเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv, nationtv)</p> <p>- น.ส.กนกรรณ วัย 37 ปี กลับจากประเทศบาห์เรนเพื่อทำศัลยกรรมหน้าอกที่คลินิกในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ผ่านไปไม่ถึง 6 ชม. มีอาการซึม มึนงง เพลีย ปวดตามร่างกาย ปวดหลัง ไอหนัก จากนั้นเสียชีวิต ชั้นสูตรศพพบมีเลือดออกบริเวณหน้าอกแต่ไม่ระบุว่ามีการผ่าตัดทำหน้าอกมา เตรียมพิธีศพจะเผาแต่ญาติข้องใจ จึงร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชั้นสูตรศพอีกครั้ง เนื่องจากผู้เสียชีวิตแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว เชื่อว่าเกิดจากการผ่าตัดหน้าอก อยากให้ทางคลินิกรับผิดชอบ</p>	-